
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
  
   
  
 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 พิจารณาศึกษาความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปฏิรูปการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษาความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญ
ผู ้แทนจากส าน ักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผลการบังคับใช้กฎหมาย การจัดท ากฎหมายล าดับรองเพื่อรองรับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  อาทิ  
๑) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาในพื้นที่โครงการน าร่องให้ตีความ ค าว่า “นวัตกรรมการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่  
และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
และ ๒) สนับสนุนความเป็นอิสระแก่สถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งเรื่องของหลักสูตรการศึกษา และงบประมาณ รวมทั้งเร่งการตรากฎหมาย
ล าดับรองที่มีความส าคัญ เพื่อรองรับการด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  



 
 
 
 

 พิจารณาร่างโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)  

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติให้คณะอนุกรรมาธิการฯ จัดท าร่างโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อน 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานั้น 

ในการนี้  เพื่อการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  
(๔ ภูมิภาค) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการจึงเห็นสมควรให้ตั้งคณะท างานขึ้น ประกอบด้วยกรรมาธิการ ประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะ ผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการ ผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป กระทรวงศึกษาธิการ 
และผู้แทนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละภูมิภาค เพื่อจัดท าแผนงานการด าเนินโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค) ต่อไป 

 พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ....  
ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ ให้ความเห็นชอบในหลักการแห่ง 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... ซึ่งเดิมเป็นกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน 
ที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถน ามาใช้ในกิจการดังกล่าวได้ จึงน าดอกผลจากกองทุนมาใช้ด าเนินงาน ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวพันกับ 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียนที่มีความส าคัญต่อผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้
ศึกษาถึงหลักการและเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติพบว่า กฎหมายดังกล่าวควรเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีภาวะโภชนาการที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้รับสารอาหารที่จ าเป็นครบถ้วน จึงจ าเป็นต้องต่อยอดและสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ เกิดทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรที่สอดคล้องตามแนวทางของศาสตร์พระราชา ให้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้  

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ กฎหมายดังกล่าวควรกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่ระดับจังหวัด  
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและติดตามงบประมาณจากกองทุน และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดสามารถเข้าถึงงบประมาณจากกองทุนดังกล่าวได้  
โดยมิต้องสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ 
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พ.ศ. .... ในวาระที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ – ข่าว โดย ชาณุ – ธิดา 


